

Cổng trường An toàn giao thông - Trách nhiệm chung của nhà trường, gia đình và xã hội!

Kính gửi Quý Phụ huynh!

Nhà trường xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong việc giáo dục ý thức và thực hiện tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh. Nhà trường rất vui mừng khi nhận thấy đa số phụ huynh và học sinh đã tự giác chấp hành đúng các quy định về luật ATGT trong thời gian vừa qua.

Đến thời điểm này của năm học, nhà trường đã triển khai, thực hiện hàng ngày các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT bằng nhiều hình thức cho học sinh; tổ chức đội trực cổng trường ATGT gồm các thầy cô, nhân viên và các em học sinh vào đầu, cuối buổi học; kẻ vạch khu vực đỗ xe máy trên vỉa hè tại khu vực cổng trường; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở học sinh và phụ huynh chấp hành chưa nghiêm luật giao thông.

Tuy nhiên, tình hình cổng trường sau giờ tan học vẫn còn còn lộn xộn, chưa thật sự đảm bảo và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để tiếp tục duy trì và đảm bảo ATGT tại khu vực cổng trường, đặc biệt trong giờ cao điểm, nhà trường kính đề nghị Quý Phụ huynh lưu ý một số nội dung sau:

1. Tiếp tục nâng cao ý thức và thực hiện nghiêm luật giao thông; không giao xe máy, xe máy điện cho con do chưa đủ tuổi theo quy định; tích cực phối hợp với nhà trường cùng giáo dục con em về ý thức chấp hành luật giao thông đồng thời thường xuyên nhắc nhở con về những nguy hiểm khi tham gia giao thông và cách phòng tránh.

2. Khi đưa đón con em bằng ô tô, xe máy, mô tô, phải tuân thủ luật giao thông và đảm bảo an toàn cho con. Đi đúng phần đường, làn đường, làm chủ tốc độ, không lái xe khi uống rượu – bia, tuân thủ giao thức tín hiệu đèn giao thông.....

3. Không đỗ xe tràn lan, lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông trước cổng trường. không dừng xe trước cổng trường gây cản trở giao thông. Khi đón con dừng, đỗ xe đúng nơi quy định (*Xe máy không đỗ dưới lòng đường và đỗ trong vạch sơn trên vỉa hè, Ô tô đỗ bên phải làn đường theo chiều đi tính từ cổng trường*).

4. Tôn trọng và thực hiện đúng các hướng dẫn khi tham gia đưa – đón HS của các thầy, cô giáo, bảo vệ nhà trường và lực lượng HStrực cổng trường ATGT.

5. Làm gương cho con khi tham gia giao thông, Quý phụ huynh + Học sinh đội mũ bảo hiểm đúng quy định, tuân thủ luật giao thông, không dừng đỗ xe gây cản trở giao thông, chấp hành đúng tín hiệu giao thông,....

** Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông và xử lý theo cam kết của gia đình đã ký (2 lần) từ đầu năm đến nay.*

"Công trường an toàn giao thông" là trách nhiệm chung của nhà trường, gia đình và xã hội. Mỗi Quý Phụ huynh, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông để góp phần bảo vệ học sinh, xây dựng môi trường giao thông an toàn, học sinh nhà trường là công dân có văn hóa giao thông, hưởng ứng phong trào "Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm không có ai vi phạm luật ATGT"

Vĩnh Bảo, tháng 11 năm 2024

Hiệu trưởng

Nguyễn Như Hiền